

Số: /BC-UBND

Tân Khai, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2024

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

UBND thị trấn Tân Khai đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 17/4/2024 về việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2024 trên địa bàn thị trấn Tân Khai.

Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120- KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở; Chương trình trọng tâm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022-2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về QCDC: UBND thị trấn đã thực hiện thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, thông qua Đài truyền thanh, niêm yết tại trụ sở UBND, qua các trang mạng xã hội của thị trấn, tổ chức họp dân, tiếp xúc cử tri để thông báo trực tiếp cho nhân dân; MTTQVN thị trấn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị trấn thực hiện tốt việc công khai để nhân dân biết, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự án, công trình đầu tư, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp thị trấn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu phố trên địa bàn thị trấn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp thị trấn (thể hiện trong quy chế làm việc của UBND cấp thị trấn, bản phân công nhiệm vụ cụ

thể của các chức danh công chức,...); chủ trương, kế hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế; mức thu các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính,... Tùy theo tính chất, mức độ quan trọng của từng nội dung mà hình thức công khai có thể thực hiện thông qua một hay kết hợp nhiều hình thức, như: Hội nghị cán bộ công chức, niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn, thông qua hệ thống Đài truyền thanh, qua các buổi họp dân, họp tổ hội đoàn thể tại khu phố

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1) Vai trò của Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân thị trấn:

- Với chức năng quyền hạn của mình, chính quyền thị trấn đã bám sát tình hình thực tế và các chủ trương UBND huyện để cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ tại địa phương.

- Kết quả thực hiện các chức năng đại diện, giám sát và quyết định của HĐND cấp xã: Trong năm HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã đã làm tốt chức năng đại diện, giám sát của mình. Các Ban HĐND thị trấn đã xây dựng kế hoạch giám sát các bộ phận chuyên môn của UBND thị trấn trong việc thực hiện nghị quyết HĐND thị trấn đúng theo chương trình giám sát đã đề ra trong năm 2024.

- Công tác tổ chức đề đại biểu HĐND cấp thị trấn tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo quy định: Thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của HĐND theo đúng quy định¹

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận một cửa: UBND thị trấn đã thực hiện công khai tất cả các quy trình làm việc, hồ sơ thủ tục của công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND thị trấn; Cán bộ công chức thị trấn đã làm tốt mọi công việc, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính với nhân dân, không gây phiền hà cho dân.

2) Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội:

Ủy ban MTTQVN thị trấn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò tầm quan trọng của luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của quốc hội về thực hiện QCDC.

Trong năm MTTQVN thị trấn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thị trấn thực hiện tốt việc công khai để nhân dân biết, như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự án, công trình đầu tư, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp thị trấn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu phố trên địa bàn thị trấn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp thị trấn (thể hiện trong quy chế làm việc của UBND cấp thị trấn, bản phân công nhiệm vụ cụ thể của các chức danh công chức,...); chủ trương, kế

¹ Đã tổ chức được 7 cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND các cấp, có 752 lượt cử tri tham dự, đã ghi nhận 134 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri hầu hết được lãnh đạo các cấp, các ngành trả lời, giải trình ngay tại hội nghị và bằng văn bản sau hội nghị. Tổ chức 05 Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

hoạch vay vốn để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế; mức thu các loại phí, lệ phí và các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính,... việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quy hoạch chung thị xã Bình Long (mở rộng) tỉnh Bình Phước đến năm 2045; Tuyên truyền vận động, hỗ trợ người dân cài đặt VneID, chữ ký số điện tử,...thực hiện mục tiêu “4 phủ” trên địa bàn thị trấn Tân Khai. Tuỳ theo tính chất, mức độ quan trọng của từng nội dung mà hình thức công khai có thể thực hiện thông qua một hay kết hợp nhiều hình thức, như: Hội nghị cán bộ công chức, niêm yết công khai tại trụ sở UBND thị trấn, thông qua hệ thống Đài truyền thanh, qua các buổi họp dân, họp tổ hội đoàn thể tại khu phố, tuyên truyền trực tiếp trong các khu dân cư.

- *Những nội dung, hình thức nhân dân bàn và quyết định:* Đã tổ chức cho nhân dân bàn bạc và quyết định kế hoạch, biện pháp thực hiện các chủ trương của chính quyền trong việc huy động nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu phố. Các công việc xây dựng cơ sở hạ tầng đưa ra dân bàn, dân quyết định nên đã mang lại hiệu quả cao. Có thể nói, thời gian qua, Mặt trận thị trấn cùng các đoàn thể đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Trong 6 tháng đầu năm 2024, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu đề án xây dựng thị trấn Tân Khai đến năm 2025 đạt chuẩn “Đô thị văn minh” trong đó có chỉ tiêu đèn đường , đường cờ, tuyến đường có thùng rác, tuyến đường hoa tạo mỹ quan ... Trong năm hoàn thành 05 tuyến đèn đường với 9700m với 287 trụ đèn.

- *Việc nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định:* Nhiều dự thảo đề án như đề án quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đến năm 2045; các phương án, hình thức đền bù giải phóng mặt bằng, phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,... được đưa ra cán bộ, công chức và nhân dân góp ý. Những chủ trương của HĐND được UBND cụ thể hoá bằng kế hoạch, Nghị quyết thực hiện đã được nhân dân tham gia ý kiến, nhờ vậy các chủ trương, chính sách ban hành sát với tình hình thực tế tại địa phương, đi vào cuộc sống của nhân dân. Trong năm 2024 UB.MTTQVN thị trấn Tân Khai đã lấy ý kiến đóng góp Trong năm 2024, Ban Thường trực UBMTTQVN thị trấn triển khai lấy ý kiến phản biện xã hội đối với Dự thảo Chương trình giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện năm 2024; Dự thảo kế hoạch phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030; Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQVN huyện nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo đề án quy hoạch chung thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, đến năm 2045. Qua triển khai lấy ý kiến đóng góp, hầu hết đều thống nhất với dự thảo.

- *Việc thực hiện giám sát của nhân dân:*

Trong năm 2024, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 05/01/2024, kế hoạch giám sát ĐTCCĐ số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 05/01/2024 để thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của ban TTND đúng quy định.

Việc nhân dân thực hiện giám sát: Phát huy chế độ dân chủ đại diện, thông qua đại biểu HĐND, MTTQ và các đoàn thể để theo dõi qua các kỳ họp hàng tháng, quý, 6 tháng, của HĐND, UBND. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn do nhân dân đóng góp hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm thì có sự tham gia giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; các đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, hoạt động của cơ quan nhà nước ở cơ sở thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND các cấp.

3) Kết quả thực hiện các nội dung QCDC ở cơ sở (yêu cầu có số liệu chứng minh cụ thể)

- Kết quả thực hiện CCHC: UBND thị trấn đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị trấn Tân Khai qua đó đã triển khai thực hiện thường xuyên hiệu quả kế hoạch đã đề ra. Thực hiện cập nhật niêm yết các thủ tục hành chính đầy đủ và kịp thời. Tất cả các TTHC sau khi có Quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đều được niêm yết công khai, đầy đủ tại trụ sở cơ quan (*Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả*) và *cổng thông tin điện tử của thị trấn tại Website: <http://tankhai.honquan.binhphuoc.gov.vn>*. Việc kịp thời niêm yết công khai, đầy đủ các TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện các TTHC.

- Tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, công chức, người thi hành công vụ đối với nhân dân: Cán bộ công chức thị trấn đã làm tốt mọi công việc, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính với nhân dân, không gây phiền hà cho dân.

- Việc trang bị hòm thư góp ý, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo cơ chế “Một cửa”: thị trấn có trang bị hòm thư góp ý tại bộ phận “một cửa”. Thực hiện đúng việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức cá nhân theo quy định. Trong năm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng thời gian quy định, Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo là 1469 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 396; hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 1073; số từ kỳ trước chuyển qua: 2

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1467; trong đó, giải quyết trước hạn và đúng hạn: 1465 quá hạn: 02 hồ sơ do lỗi đường truyền công chức chuyên môn không thể thực hiện thao tác trên hệ thống được tuy nhiên hồ sơ đã được xử lý và trả trực tiếp cho người dân đúng thời hạn quy định.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 02; trong đó, trong hạn: 02, quá hạn: 0

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả; các trang thiết bị làm việc được đầu tư, mua sắm để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn cho cán bộ, công chức; việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh có sự chuyển biến tích cực.

UBND thị trấn Tân Khai đã ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 17/4/2024 về việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2024 trên địa bàn thị trấn Tân Khai. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân về thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày 10 tháng 11 năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 120- KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện QCDC ở cơ sở; Chương trình trọng tâm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2022-2025 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua, các chủ trương của cấp ủy Đảng, chính quyền. Qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân.

- Việc nhân dân thực hiện giám sát: Phát huy chế độ dân chủ đại diện, thông qua đại biểu HĐND, MTTQ và các đoàn thể để theo dõi qua các kỳ họp hàng tháng, quý, 6 tháng, của HĐND, UBND. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn do nhân dân đóng góp hoặc nhà nước và nhân dân cùng làm thì có sự tham gia giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; các đoàn thể, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Nhân dân giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, hoạt động của cơ quan nhà nước ở cơ sở thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu HĐND các cấp. Trong năm 2024, Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 05/01/2024, kế hoạch giám sát ĐTCCĐ số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 05/01/2024 để thực hiện giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của ban TTND đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:

Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có thể khẳng định đây là một chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đã làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, đảng viên về phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân. Đến nay phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã từng bước đi vào cuộc sống. Thực hiện QCDC đã thúc đẩy việc đổi mới và nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả công việc đối với tổ chức cá nhân, nâng cao hệ thống chính trị ở cơ sở; hoạt động của MTTQ các đoàn thể đã được đổi mới phù hợp điều kiện thực tế. Người dân được dân chủ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền, xây dựng KDC văn hóa. Gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tạo không khí dân chủ, đồng thuận trong nhân dân; góp phần xây

dựng hệ thống chính trị của thị trấn ngày càng trong sạch, vững mạnh, khôi đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Qua đó góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với đảng, chính quyền trong tình hình mới.

2. Hạn chế và nguyên nhân:

- **Hạn chế:** Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện QCDC cơ sở, công tác dân vận chính quyền ở một số nơi chậm đổi mới, chưa đầy đủ, thiếu thường xuyên. Việc thực hiện một số nội dung công khai để người dân và cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đề bàn, tham gia giám sát, kiểm tra và đóng góp ý kiến có lúc, có nơi chưa đầy đủ; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy ước trong cộng đồng dân cư vẫn còn mang tính hình thức. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền đối với các đơn vị trực thuộc chưa được các địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên.

- **Nguyên nhân:** chủ yếu là do nhận thức về dân chủ chưa đầy đủ, một vài nơi chưa tập trung chỉ đạo, thiếu kiểm tra, đôn đốc.

- Một số nơi chưa cụ thể hóa các quy chế, quy định, quy trình công khai, dân chủ ở cơ sở; chưa thật sự quan tâm đến công tác sửa đổi, bổ sung quy chế, quy ước sát với thực tiễn của từng loại hình cơ sở.

- Công tác kiểm điểm, phê bình còn hạn chế do nể nang, né tránh và thiếu quan tâm góp ý, giúp đỡ khắc phục, sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một vài cơ quan, đơn vị.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 30- CT/TW ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện qcdc ở cơ sở; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của nhân dân theo đúng thẩm

quyền và đúng theo quy định không để tồn đọng, kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng và quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin”. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, trách nhiệm với xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, có năng lực, phẩm chất kém. Đưa kết quả thực hiện công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể, người đứng đầu và cá nhân ở cơ quan, đơn vị.

5. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW; Quyết định số 218-QĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và các quy định của huyện ủy; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ Xã hội Chủ nghĩa.

6. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, chí công vô tư trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kiên quyết đấu tranh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ, gây rối loạn nội bộ, làm mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm dân chủ, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quán triệt sâu sắc, có nhận thức đầy đủ các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 của UBND thị trấn Tân Khai.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Viết Truyền

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN TÂN KHAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tân Khai, ngày tháng năm 2024

THANG ĐIỂM TỰ ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM 2024

Stt	Nội dung các tiêu chí	Điểm chuẩn	Điểm tự chấm
1	Công tác tổ chức	10	10
1.1	Có quyết định thành lập, kiện toàn BCD theo đúng thành phần quy định.	2	2
1.2	Có quy chế hoạt động hoặc văn bản quy định về nhiệm vụ của BCD (nếu không có thay đổi, tính điểm tối đa)	2	2
1.3	Có văn bản phân công thành viên BCD phụ trách lĩnh vực, địa bàn.	2	2
1.4	Có chương trình hoặc kế hoạch công tác hàng năm của BCD	2	2
1.5	Họp BCD đúng định kỳ theo quy chế, ít nhất 06 tháng một lần (có biên bản họp kèm theo)	2	2
2	Công tác tham mưu	10	10
2.1	Tham mưu cấp ủy lãnh đạo địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC (nếu rõ văn bản)	6	6
2.2	Có đổi mới, sáng tạo trong hoạt động của BCD (nếu rõ nội dung đổi mới, sáng tạo)	4	4
3	Công tác kiểm tra, giám sát	10	10
3.1	Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm của BCD	3	3
3.2	Chủ trì, phối hợp tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 03 cơ quan, đơn vị, khu phố, ấp trực thuộc trên địa bàn.	5	5
3.3	Có văn bản thông báo kết luận về kết quả kiểm tra, giám sát	2	2
4	Công tác tập huấn, tuyên truyền	10	10
4.1	100% cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, các chức danh công tác tại khu phố, thôn, ấp trực thuộc đều được tham gia tập huấn, bồi dưỡng về quy chế dân chủ ở cơ sở do cấp trên tổ chức hoặc địa phương tự	6	6

	tổ chức hàng năm.		
4.2	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về quy chế dân chủ ở cơ sở đến với nhân dân (có từ 90% trở lên hộ gia đình và 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt).	4	4
5	Công tác sơ, tổng kết; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến	20	18
5.1	Tham mưu thực hiện đúng quy định công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn.	10	10
5.2	Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cấp trên đúng định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất theo quy định.	5	5
5.3	Cuối năm, tự chấm điểm đánh giá xếp loại kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Chỉ đạo cấp mình theo tiêu chí đánh giá và gửi kết quả về trên đúng thời gian quy định.	2	1
5.4	Trong năm, xây dựng và nhân rộng được mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.	3	2
6	Hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo.	5	5
6.1	Tham gia họp Ban Chỉ đạo đầy đủ (<i>có biên bản họp kèm theo</i>).	2	2
6.2	Nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh trong thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương theo sự phân công của Ban Chỉ đạo.	3	3
7	Kết quả thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn	20	19
7.1	Thực hiện tốt các nội dung, hình thức phải công khai để dân biết, dân bàn và quyết định, dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và dân giám sát nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chính quyền cấp xã đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình đối với các nội dung trên.	8	8
7.2	Có Nghị quyết, Quyết định công nhận, kiện toàn Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và các Tổ hòa giải ở cơ sở (<i>nếu không có thay đổi, tính điểm tối đa</i>).	2	2
7.3	Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động độc lập, hiệu quả; được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định; hàng năm có xây dựng kế hoạch hoạt động và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã phê duyệt.	2	2
7.4	Có 100% tổ hoà giải ở cơ sở trên địa bàn hoạt động hiệu quả; được hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định; có từ 80% trở lên các vụ tranh chấp, mâu thuẫn ở cơ sở được hoà giải thành.	2	1
7.5	Thực hiện tốt công tác vận động, quản lý, sử dụng và công	2	2

	khai các nguồn quỹ trong nhân dân theo đúng quy định của pháp luật, nhất là đối với các khoản vận động đóng góp trong nhân dân.		
7.6	100% khu phố, ấp trên địa bàn đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy ước theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng địa phương; được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.	2	2
7.7	100% khu phố, ấp trên địa bàn đã tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, ấp theo nhiệm kỳ đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ngay tại cơ sở.	2	2
8	Hiệu quả tác động của thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở	15	15
8.1	Góp phần tăng trưởng kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân đề ra hàng năm.	5	5
8.2	Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, đối thoại với nhân dân, không có hồ sơ hành chính còn tồn đọng; không có đơn thư khiếu kiện đông người, vượt cấp, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp được 10 điểm (<i>việc giải quyết hồ sơ hành chính còn trễ hẹn, tồn đọng trừ 3 điểm; có khiếu kiện vượt cấp, đông người trừ 3 điểm; không giải quyết dứt điểm được điểm nóng phát sinh, để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn trừ 3 điểm</i>).	10	10
	Tổng cộng	100	97